



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
11 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 11 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,792 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,136,649 ราย เสียชีวิต 63 ราย เสียชีวิตสะสม 23,575 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,065 ราย รักษาหายสะสม 2,890,076 ราย ยังรักษาอยู่ 222,998 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 452,910,236 (+1,533,224) ราย เสียชีวิต 6,049,479 (+6,054) ราย รักษาหาย 387,221,729 (+1,414,139) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อินโดนีเซีย นำร่องเปิดพาสปอร์ต นทพ.โดยไม่ต้องกักตัว ได้ Visa on Arrival ช่องกึ่ง เลื่อนแผนตรวจโควิดทั่วเกาะ เปลี่ยนเป็นฉีดวัคซีนผู้สูงอายุแทน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. โครงการ เจอ-แจก-จบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., คมชัดลึก, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, ช่อง 7, 9, mcof, INN, NBT, TNN, thailandplus, thebangkokinsight, infoquest, thestandard)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาการสีเขียวแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เจอ แจก จบ เริ่ม 1 มี.ค.65 ว่าได้รับความร่วมมือดีพอสมควร ผู้ที่เข้าระบบ เจอ แจก จบ เป็นคนที่เสียสละไม่รับอาหาร 3 มื้อ ทำให้การบริหารจัดการบุคลากรไปดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น การจะทำให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นต้องทำให้คนเข้าใจที่จะอยู่กับโรค พร้อมกับเร่งฉีดวัคซีน ส่วนกรณียอดผู้เสียชีวิตโควิด 19 สูงขึ้นต้องดูสาเหตุของการเสียชีวิต ทั้งนี้พบว่าผู้เสียชีวิตประมาณ 10-30% สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด เนื่องจากอาการของโควิดน้อย บางกรณีตรวจพบโควิดหลังจากเสียชีวิตแล้ว

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จะปรับระบบรายงานผู้เสียชีวิต แยกเป็นผู้เสียชีวิตที่มีปอดอักเสบ ไม่มีปอดอักเสบ และไม่ระบุสาเหตุ และรายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ส่วนสายด่วน 1330 มีคนโทรเข้าจำนวนมาก ประมาณ 60% เป็นสายจาก กทม. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. สธ.จึงเปิดรพ.สังกัดใน 14 จังหวัดรอบกทม. สามารถรองรับวันละ 18,000 ราย ข้อมูลวันที่ 4-8 มี.ค.65 รวม 5 วัน ให้บริการแล้ว 8,000 ราย โดยสัดส่วนของการจ่ายยา เมื่อประชาชนได้ปรึกษากับแพทย์แล้ว มีความเข้าใจมากขึ้น รับประทานตามอาการ เช่น ลดไข้ ยาแก้ไอ 50% ยาฟ้าทะลายโจร 22% และยาพาราเซตามอล 28%

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ที่ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และรพ.นพรัตนราชธานี มีผู้มารับรักษาโควิด แบบ OPD 1,000 คน/วัน ประมาณ 70-80% เป็นรักษา HI ส่วนใหญ่มีอาการน้อยมาก สำหรับแนวทางการเป็นโรคประจำถิ่น ต้องดูความรุนแรงของโรคเป็นหลัก ส่วนยาโมลนูพิราเวียร์มาถึงไทยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามและกระจายไปรพ.ต่างๆ ในสัปดาห์หน้า เหมาะสำหรับการใช้ในกลุ่ม 608 เนื่องจากมีการทดลองใช้ในกลุ่มนี้ ส่วนยาแพ็กซีโลวิด อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาใหม่ในเดือนเมย.

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์

- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผย ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ามาใช้บริการในระบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือคลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และรพ.ในสังกัดสำนักงานแพทย์ กทม. ตามแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข แบบ เจอ แจก จบ

#### สื่อที่นำเสนอ : เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

- เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา โพสต์สรุปข่าวกรณี สธ.เตรียมปรับระบบแจ้งตัวเลขผู้เสียชีวิต มีประชาชนแสดงความคิดเห็นถึงการสนับสนุนข้อมูลของกรมควบคุมโรค ระบุหน่วยงานใหม่ “กรมควบคุมเลข” นอกจากนี้สรยุทธยังได้แชร์ข้อมูล Roadmap จากโรคระบาดสู่โรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 ก.ค.65 โดยมีประชาชนแสดงความคิดเห็นเชิงลบเป็นจำนวนมาก

#### 2. มาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความพร้อมสำหรับมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านของโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสอดคล้องกับระดับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงทั้งสุขภาพของคนไทย รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เน้นบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศ การบริหารจัดการวัคซีน มาตรการป้องกันและควบคุมโรค คู่ขนานไปกับการรักษาระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้เป็นปกติใหม่ภายใต้หลัก Universal Prevention

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 วางกรอบรองรับการเป็นโรคประจำถิ่นของโควิด 19 แบ่งเป็น 4 เฟส ได้แก่ ระยะที่ 1 (12 มี.ค.-ต้น เม.ย.) เรียกว่า Combatting ต้องออกแรงไม่ให้ผู้ติดเชื้อสูงเกินไป เป็นระยะต่อสู้ เพื่อลดการระบาด ลดความรุนแรงลง ระยะที่ 2 (เม.ย.-พ.ค.) เรียกว่า Plateau คือ การคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น ให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ ระยะที่ 3 (ปลาย พ.ค.-30 มิ.ย.) เรียกว่า Declining การลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1-2 พันราย และระยะที่ 4 ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป เรียกว่า Post pandemic คือ ออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สู่วirusประจำถิ่น เริ่มวันที่ 1 ก.ค.65 แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะ โดยดำเนินการจัดทำแผนการเฝ้าระวังป้องกันโรค สอบสวนโรค แผนดูแลรักษา มาตรการด้านกฎหมาย รองรับทั้ง 4 ระยะ และต้องปรับได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ สธ.คาดการณ์ฉกาศักดิ์จำนวนผู้เสียชีวิตในภาพรวมของประเทศ พบว่าหากโอมิครอนระบาดในวงกว้างและรวดเร็ว คาดว่าในช่วงวันที่ 3-5 พ.ค.65 จะมีผู้เสียชีวิตต่อวัน 130-250 ราย จากนั้นจึงค่อยๆ ลดลงมาไม่เกิน 50 รายช่วงเดือนก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้ขอให้กลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังไปรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยตั้งเป้ารณรงค์การฉีดวัคซีนผู้สูงอายุก่อนเทศกาลสงกรานต์ให้ครอบคลุม 70% กำหนดสัปดาห์รณรงค์วันที่ 21-31 มี.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thebangkokinsight, nationtv)

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสเตอร์ว่า ไทยยังมีการระบาดรุนแรง แม้ดูจะเป็นขาลง แต่จะยาวนานกว่าขาขึ้น 1.5 เท่า จึงคาดว่าไทยจะมีช่วงขาลงราว 42 วัน หรือ 6 สัปดาห์ ซึ่งต้องระมัดระวัง เพราะจำนวนติดเชื้อใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงขาลงที่ยาวนาน อาจมีโอกาสเกิดสายพันธุ์ใหม่ได้ และจำนวนคนที่เป็ Long COVID ในระยะยาวจะมากขึ้น ด้วยสถานการณ์และทิศทางนโยบาย และมาตรการต่างๆ คาดว่า 4 เดือน หรือ 3+1 ไม่มีทางที่จะเพียงพอสำหรับการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ความรู้เกี่ยวกับ Long COVID จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการจัดการโรคโควิด 19 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องนำมาขยาย จึงจะมีโอกาสสำเร็จ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

- อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกโอมิครอนยังเป็นขาขึ้น หากดูเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามและมาเลเซียยังคงเป็นขาขึ้นเหมือนกัน ส่วนสิงคโปร์ บรูไน กำลังทรงๆ จะเป็นจุดสูงสุด ขณะที่เป็ขาลงแล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮองกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และคนไทยใช้ชีวิตทำงาน เรียนหนังสือ ท่องเที่ยวได้ แต่อย่าประมาท

### 3. UCEP COVID Plus

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- กรม.เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ กรณีติดเชื้อโรคโควิด 19 หรือ UCEP Plus มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มี.ค.65

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ม.มหิตล โปสเตอร์ว่าการเริ่มใช้ UCEP COVID Plus เป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นต้องทำในช่วงเปลี่ยนผ่านโควิด แต่เกณฑ์ที่จะคัดแยกผู้ป่วยโควิดว่าอาการรุนแรง เพื่อส่งเข้ารับการรักษาฉุกเฉินตามเกณฑ์ UCEP เดิม เห็นควรลดเกณฑ์จากต้องวัดไข้ได้สูงกว่า 39°C นานกว่า 24 ชม. ลดต่ำลงมาเป็น 38.3°C หรือ 38.0°C นานกว่า 6 ชม. ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ การวัดออกซิเจนจากชีพจรปลายนิ้วแรกรับน้อยกว่า 94% เสนอว่าควรใช้น้อยกว่า/เท่ากับ 94 จะเหมาะสมกว่า อีกทั้งจะช่วยคัดกรองคนที่ปอดอักเสบมากแล้วแต่ไม่มีไข้ และออกซิเจนในเลือดต่ำแล้วแต่ไม่รู้สึกรอบเหนื่อย (happy hypoxemia) ซึ่งไม่ค่อยพบแล้วในยุคเดลตาและโอมิครอน

### 4. โอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.2

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โปสเตอร์ว่า การระบาดใหญ่ระลอกล่าสุดของโอมิครอนในเกาะฮ่องกง ก่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ คือ BA.2.2 มีการกลายพันธุ์เด่นตรงหนามแหลม แพร่ระบาดไปยังอังกฤษ ปัจจุบันยังไม่พบในไทย แต่ทางศูนย์ฯ ได้เริ่มพัฒนาชุดตรวจ BA.2.2 แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จนำออกใช้ตรวจคัดกรอง BA.2.2 ได้ภายในอีก 2 สัปดาห์ ด้วยเทคโนโลยี MassArray Genotyping

### 5. ชยะติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

- ผู้พักอาศัยใกล้ภัตตาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นฮอสพิเทล กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ร้องทุกข์กรณีผู้กักตัวบนอาคารทิ้งขยะลงจากช่องหน้าต่างห้องพักเข้าบ้านเรือนอาจเป็นชยะติดเชื้อ ขอให้เทศบาลตรวจสอบหลังร้องเรียนไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thailandplus, chiangmainews</p> <p>- สบยช. กรมการแพทย์ ซึ่งแจ้งกรณีมีการแชร์ข้อมูลผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ติดเชื้อโควิด 19 และดื่มทุกวันจะให้ผลดีกว่าการออกกำลังกาย เป็นข้อมูลเท็จ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาไท, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.-รพ.ราชวิถี เร่งช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด ที่ลงทะเบียนเข้ารับระบบ HI ผ่านสายด่วน 1330 และช่องทางออนไลน์ของ สปสช.แล้ว ยังตกค้างไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการกว่า 3,500 ราย โดยจะติดต่อกลับสอบถามอาการและจัดส่งยาฟ้าวิปริราเวียร์ทางไปรษณีย์ให้ถึงมือผู้ป่วยทุกคน คาดใช้เวลา 5 วันเคลียร์ผู้ป่วยตกค้างได้หมด เริ่มส่งยา 11 มี.ค.65</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผู้จัดการ</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โโพสต์ว่า กรณีกักตัวครบแต่ผลตรวจ ATK ยังเป็นบวก แนะนำให้กักตัวต่อจนกว่าผลตรวจ ATK จะเป็นลบ 2 วันติดกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, โโพสต์ทูเดย์, TNN</p> <p>- ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เผย สุดท้ายไทยจะเลิกตรวจหาเชื้อโควิดเหมือนหลายประเทศ แนะนำอย่าอยู่กักตัว เพราะไม่มีทางชนะสงครามจุลชีพ เมื่อพันการระบาดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรืออยู่ในระยะฟื้นตัวจะต้องดีกว่าเดิม หากฟื้นตัวแล้วยังอยู่แบบเดิม เมื่อเจอวิกฤติครั้งใหม่ก็จะแย่อีก อย่อย่างกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะโรคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>วันสถาปนากรม ครบรอบ 80 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก ฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ 80 ปี พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ ประจำปี 2564 กำหนดเป้าหมายการทำงานในปี 2565 “การนำบริการทางการแพทย์ไปหาผู้ป่วย” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการแพทย์ และการใช้ฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการแพทย์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกำหนดทิศทางไปสู่การวางแผนระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570 )</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 80 ปี ภายใต้ชื่องาน “80 ปี การวิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย” และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ทันสมัย มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยจำนวนมาก และสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ</p>	
<p><b>การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผจก.)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก ฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการ “ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล” จำนวน 3,000 คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และยังสามารถทำหน้าที่ อสม. ร่วมจัดการระบบสุขภาพชุมชนสื่อสารความรู้สุขภาพสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน</p>	
<p><b>เปิดศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผจก., bangkokbiznews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการติดต่อและนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จแก่ผู้มาใช้บริการ ปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โดยผ่านระบบออนไลน์ iLab Plus เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลวิเคราะห์ในรูปแบบ E-report ลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อส่งตัวอย่างและรับผลวิเคราะห์ ผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p>	
<p><b>วันไตโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย รมรณรงค์แถลงข่าวเนื่องในวันไตโลก ปี 2565 ภายใต้คำขวัญ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคุมการดูแลไต” ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรัง ตั้งเป้าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำตาลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่วนประชาชนทั่วไปให้ประเมินความเสี่ยงป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ด้วยแบบประเมิน THAI CKD RISK SCORE ที่มีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 80</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย WHO กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมี.ค.ของทุกปีเป็นวันไตโลก เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของไตต่อสุขภาพของคร้รวม และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต รวมถึงการป้องกันอย่างเหมาะสม แนะนำบริโภคหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มองหาสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลาก</p>	
<p><b>โรคฮีทสโตรกจากอากาศร้อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thailandplus, thebangkokinsight, bangkokbiznews, bluechipthai, tnn)</p> <p>- อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสป่วยโรคฮีทสโตรก คือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัด หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักขึ้น อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>ปลูกกล้วยข้าวแอกนิก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)</p> <p>- นายวรรณรัก ไซยะมาตย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิใจไทย สมุนไพรบ้านไทย 2021 จ.สุรินทร์ เปิดเคล็ดลับการปลูกกล้วยข้าวแอกนิกแบบเปิด ได้ผลดี เน้นใส่ปุ๋ยคอก ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากจะทำให้ดินร้อน ไม่ต้องรดน้ำทุกวัน แต่นำฟางมาปกคลุมไว้ที่โคนต้นให้ดินมีความชื้นเสมอ อयरรดน้ำมากเกินไปจะทำให้รากเป็นเชื้อราตายได้ และใช้น้ำส้มคว้นไม่มีฉีดาติดยล 2-3 ครั้งไล่แมลง ทั้งนี้ พืชกล้วยจะต้องจดแจ้งการครอบครอง และทำตามขั้นตอนที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาตรวจสถานที่ เผยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนมาศึกษาดูงานเกือบทุกวัน</p>	